

VI ANH

Tin đài VOA, tiếng nói chánh thức của Mỹ, trong một cuộc họp báo chánh thức, Đới Sĩ Mỹ tại Hà Nội, Ô. Michael Michalak tuyên bố rằng Hà Nội và Washington 'đang phát triển sâu rộng các mối quan hệ, không chỉ trên bình diện kinh tế và thương mại, mà còn trong các lãnh vực giáo dục, môi trường, nhân quyền, cũng như tham nhũng và lập pháp.' Chỉ 'lập pháp' để chốt những thí nghiệm rất quan trọng và đáng chú ý. Tân Hoa Xã của Trung Cộng và nhật báo Thanh Niên của VNCS cũng lập lập, nói Đới Sĩ Mỹ Michael Michalak có những mối sòng giúp đỡ kỹ thuật cho quốc hội Việt Nam.

Tuy Quốc Hội VNCS trên thực tế chỉ là cơ quan 'Đội ngũ của dân bầu', cánh tay nối dài của Đảng CS. Nhưng trên danh nghĩa vẫn là cơ quan hiến định, 'quyền lực cao nhất' của chế độ. Cũng như Ô Nông Địch Minh, Tổng Bí Thư của Đảng CS VN, người 'chủ trì' Bộ Chánh Trị, cơ quan có thực quyền cao nhất trên thực tế, nhưng trên danh nghĩa Ông không phải là 'quốc trưởng' để đi diễn cho đất nước nhân dân VN, như Chủ tịch Nước Nguyễn Minh Triết theo tập tục và nghi thức ngoại giao quốc tế. Ý và lập pháp của Đảng không thể trở thành luật pháp công đồng hành để vì dân chúng và để vì quốc tế công pháp hay thể pháp nếu Quốc Hội không hợp thức hoá bằng thực tế lập pháp.

Chỉ cần nhìn thấy khi có bang giao với Hà Nội, nhu cầu của chính trị của Mỹ đòi hỏi Mỹ đã có âm thầm 'liên hệ' với các dân biểu của Quốc Hội VNCS. Nhu cầu rõ ràng vì dân biểu của Quốc Hội VNCS có quyền kiêm nhiệm chức vụ hành chánh, kinh tế, đảng vụ trong guồng máy cai trị và đảng quyền. Nhưng đây là lần đầu tiên Ô Đới Sĩ Mỹ, một cách chánh thức và công khai, tuyên bố Mỹ đã sòng sòng giúp đỡ và phát triển sự hợp tác với 'lập pháp'.

Qua lời tuyên bố của Ô Đới Sĩ Mỹ, dường như Mỹ đã 'quan hệ' âm thầm, kín đáo với các dân biểu VNCS -- chỉ cần nhìn thấy -- đã thành đồng nghiệp công khai và chánh thức 'liên lạc' với Quốc Hội VNCS. Với những tiếng nói dè dặt, trên thực tế không cần biên nhận, tiếng quạ đúng ý không cần gợi ý của người 'bên của chúng ta', với kỹ thuật thuyết phục tinh vi, cảm tình viên hay 'agent' mà Mỹ móc nối được, với tình nguyện tham nhũng những thủ tục của trong guồng máy công quyền của CS Hà Nội-những điếu u kiển thuẩn lợi cho việc móc nối của tình báo chánh trị, sẽ có không ít dân biểu được Mỹ móc nối thành cảm tình viên hay nhân viên che đậy, và được Mỹ 'ra bài', sẽ tiếng đâu ý đó là sáng kiến của mình, sẽ 'tranh thủ' thì đã khi tranh luận ở Ủy ban hay khoáng để, hay vẫn đảng hành lang. Còn việc bắt bí để với những chánh khách, thì tình báo chánh trị Mỹ không thua Liên xô đâu.

Guồng máy của chế độ CS, không những Mỹ mà các siêu cường Tây Phương và Đông Phương biệt quân đời không phải là một yếu tố có thể làm thay đổi được thế cục, như chế độ chánh, chế độ lý. Đảng quyền đã không chỉ được quân đội ngay trong thời chiến, thì thời bình quân đội lợi càng như ký hèn. Công an coi vậy chỉ có thể hèn vì công an kiểm soát dân chúng thì họ tiếng của sự, thì dân phải đến những tiếng kiểm trúc như các thể chế tôn giáo, chánh trị. Thời bình Quân Đới không 'sát với quốc chúng' vì không phải nhiệm vụ được Đảng giao. Nên người ta không ngạc nhiên khi thấy bên những người phương Tây, hai kinh [kinh tế là Saigon và chánh trị là

Mở Chánh Thức Đi Vào Cuộc Hội VNCS

Tác Giả: Bai An Tran

Thứ Ba, 30 Tháng 9 Năm 2008 02:56

Hà Nội] và ng vàng sau khi Thủ Tướng ng Dũng đi Mỹ về cách chốc 'mặt hội' 7 ông tướng ng chủ huy Quân Khu Thủ Đô. Điếu u đó cho thấy nhữn đnh cã a tình báo chánh trã cã a Mỹ 'không tã' lã m ngay trong tình hình Mỹ chã là đã i tác ngoã i giao cã a VNCS, chã chã a đnh minh nhã Việt Nam Cã ng Hoà xã a kia.

Ngã i ta thấy hiã n tình bang giao Hà Nội và Washington ã cái thã phã i 'đang phát triã n sâu rã ng'. Nhiã u e ngã i ngã i sau Thủ Tướng n Hã i, TC có thã làm mã nh về Đài Loan. TC muã n kiã m soát chã t con đã ng hàng hã i huyã t mã ch qua Eo Biã n Mã Lai. Mỹ cã n các nã c gãp quân ã các chiã n trã ng chã ng khã ng bã . Hà Nội đã quân đang xuã t cã ng lao đõng, đãu có ngã i gì xuã t cã ng bõ đã i. Cùng mã t nã i lo ngã i ta đã gã n nhau. ã đây quyã n lã i cã a Việt Nam và Hoa Kỳ trũng hã p nhau tã an ninh cho toàn vùng Biã n Đõng và Đõng Nam Á, đã n toàn vã n lãnh thã và lãnh hã i cùng quyã n lã i kinh tã , nhã t là chã n đã ng tham vã ng cã a bá quyã n Trung Cã ng. Hành đã ng phã i hã p nhã p nhã ng 'phát triã n sâu rã ng' cã a Hoa Kỳ và Việt Nam trong thã i gian TC bã n bã u Thủ Tướng Hã i sã làm cho Trung Hoa không kã p trã tay.

Nã u rãp lã i các sã viã c xã y ra liên tã c trong hã n mã y tháng qua, ngã i ta có thã nhã n thã y trong cuã c hã i kiã n vã i Tướng Thủ ng Bush ngày 24 tháng 6 vã a qua, Nguyã n Tướng Dũng đã đã c Hoa Kỳ cam kã t bã o vã lãnh thã và quyã n lã i kinh tã , quan trã ng nhã t là sã bã o trã vã quân sã đã thão gã áp lã c nã ng nã và đã ng đã u vã i tham vã ng bá quyã n không bao giã ngã ng, không bao giã thã a mã cã a Trung Cã ng. Có lã nhã n thã y đã đã c trang bã và tãng cã ng đã y đã thã lã c nã n ngày 28 tháng 7 vã a qua, có thã đã c Mỹ rã tai, Thủ Tướng VC mã i 'đã o chánh' các tã ng cã a Quân Khu Hà Nội.

Ngã i ta không quá lã c quan Thủ Tướng Dũng, đã i đã n cho Phe Đã i Mỹ i, cã i mã , thân Mỹ , có đã uy lã c, khã năng tã mình tã p trung đã ng quyã n, quân quyã n, cã nh quyã n vào phe mình. Phe bã o thu, thân Tàu sã chã ng nhã ng chã ng ngã m, không đã đã vã đã còn chia quyã n, cùng hã ng lã i lã c trong kinh tã đã i mã i, vì dù sao nhã ng gì ông Dũng làm rã t có lã i cho quyã n lã i cá nhân cã a ngã i đã ng viên lão làng, bã o thã . Ông Dũng không thã làm đã c mã t cuã c cã i tã chánh trã nã u không có Cuộc Hội. Chã cã n Cuộc Hội không thông qua ý và lã nh Đã ng thì Đã ng sã co tay. Chã cã n Cuộc Hội nhã nã c hoá chánh quyã n là tách Đã ng ra rã trong guã ng máy công quyã n. Cuộc Hội gã m nhiã u dân biã u. Móc nã i cá nhân đã hã n móc nã i tã p thã . Đã i cái nhìn đó, lã i tuyên bã cã a Đã i sã Mỹ , Washington - Hà Nội i ' phát triã n sâu rã ng các mã i quan hã các lãnh vã c giáo đã c, môi trã ng, nhân quyã n, chã ng tham nhũng và lã p pháp - lã p pháp đã chót nhã ng rã t quan trã ng. Đã phã i chã ng là điã u rã t đã ng suy gã m.

VI ANH